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Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um greiðslur vegna sauðfjárframleiðslu.

Frá Kristjáni L. Möller.

1. Hvernig skiptust beinar greiðslur til bænda vegna sauðfjárframleiðslu fjárlagaárin 2000–
2003, sundurliðað eftir sveitarfélögum og núverandi kjördæmaskipan?

2. Hvernig skiptust aðrar greiðslur vegna sauðfjárframleiðslu sömu ár, þ.e. hverjir fengu
þær greiðslur og hversu háar fjárhæðir?

Skriflegt svar óskast.


